

Số: 152/BC-UBND

Quài Nưa, ngày 06 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân

Ngày 30/9/2022 UBND xã Quài Nưa nhận được phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản của Ban tiếp công dân huyện Tuần Giáo, ngày 22/8/2022 về chuyển đơn kiến nghị, phản ánh.

Nội dung đơn: Đề nghị hỗ trợ kinh phí khơi thông lại dòng suối bị lũ phá hủy dẫn đến hồng 4.906 ha đất ruộng của nhân dân.

Nội dung trên đã được UBND xã, UBND huyện trả lời cử tri thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cụ thể UBND huyện đã trả lời nội dung trên tại Báo cáo số: 94/BC-UBND ngày 28/01/2022 của UBND huyện Tuần Giáo về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện trả lời như sau:

Để khôi phục dòng suối cũ theo đề nghị của cử tri thì cần phải kè bê tông cốt thép khoảng 500m, khơi thông dòng chảy với khối lượng lớn, đá to; chi phí rất tốn kém trong khi đó kinh phí của huyện rất hạn hẹp; trước mắt chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện.

Đề nghị UBND xã Quài Nưa phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nghiên cứu, xem xét có thể tự cải tạo để trồng cây thì chi phí đỡ tốn kém hơn rất nhiều so với việc cải tạo làm ruộng.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại bản và thông báo ý kiến trả lời của UBND huyện tới cử tri, đề nghị các hộ có diện tích đất bị thiệt hại tự khắc phục, những thửa không thể khắc phục được thì tiến hành trồng các cây rau màu như: Ngô, Đậu, Lạc...

Qua kiểm tra thực tế hiện nay một số hộ dân vẫn đang canh tác, sử dụng trồng lúa được, tuy nhiên khi mưa lũ vẫn sạt lở làm ảnh hưởng đến diện tích tự khôi phục. Ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân là chính đáng, trong thời gian tới khi có nguồn vốn đề nghị UBND huyện xem xét bố trí kinh phí để cải tạo cho nhân dân.

Trên đây là báo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân theo phiếu chuyển đơn phản ánh, kiến nghị của Ban tiếp công dân huyện Tuần Giáo của UBND xã Quài Nưa.

Nơi nhận:
- Ban tiếp công dân;
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lò Văn Tuấn

